

Số: 07 /NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2012;
mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp phát triển KH-XH năm 2013**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN
KHOÁ XVIII- KỶ HỌP THỨ 5**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi nghe Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 13/12/2012 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện và các ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với những nhận định, đánh giá tại báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, đồng thời nhấn mạnh các nội dung sau:

Năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn do suy thoái, thắt chặt tín dụng và đầu tư công; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ gặp nhiều khó khăn nhất là tìm đầu ra cho sản phẩm... Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện, nền kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và đạt kết quả tích cực. Đã hoàn thành 12/14 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012; giá trị sản xuất tăng hơn 17% so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế- xã hội của huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế đó là: tỷ lệ làng văn hóa, khu phố văn hóa không đạt chỉ tiêu, tỷ lệ giảm sinh và diện tích gieo trồng, số lượng đàn gia súc, gia cầm không đạt kế hoạch, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã chậm; một số dự án đầu tư thực hiện kéo dài so với cam kết; công tác quản lý, thu thuế còn chưa chặt chẽ, có chỉ tiêu thu không hoàn thành; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều bức xúc, chậm được khắc phục; vi phạm luật đất đai còn chưa được xử lý kiên quyết; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính chưa được chặt chẽ. Công tác quản lý giáo dục còn có những hạn chế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân còn nhiều bất cập, yếu kém. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao; tình trạng mất cân bằng giới tính ở mức rất cao đã nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; khiếu nại, tố cáo vẫn phức

tạp, trật tự an toàn xã hội tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng còn tiềm ẩn; tệ cờ bạc, số đề, ma túy có chiều hướng gia tăng...

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội năm 2013 tại các báo cáo trình kỳ họp. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu UBND huyện, các xã thị trấn cần tập trung thực hiện đạt kết quả một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011-2015. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; mở rộng vùng nuôi thủy sản thâm canh; hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tích cực đầu tư QSD đất và thu thuế, phí... phân bổ thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Tăng cường quản lý vốn ngân sách nhất là kinh phí sự nghiệp bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; quản lý chặt đầu tư XDCB theo khả năng đáp ứng vốn; ưu tiên vốn trả cho các công trình đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm 2013, giảm công nợ XDCB hiện nay.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đảm bảo kỷ cương và công bằng xã hội. Kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp thuê đất chậm đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đất đai điển hình; quan tâm việc giao đất không qua đấu giá cho những gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn về đất ở tại các vị trí không sinh lợi. Xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp tập trung của huyện và các bãi rác, các tuyến kênh và các điểm dồn tụ bên lề đường. Chấn chỉnh hoạt động của HTX dùng nước để phát huy vai trò, trách nhiệm; quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo nạo vét kênh tiêu...

3. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực giải quyết việc làm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Có giải pháp quyết liệt để giảm số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; khắc phục vấn đề vệ sinh, ứng xử tại Bệnh viện; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là làng văn hóa; triển khai thực hiện tốt quy định mới của tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường quản lý, chấn chỉnh tình trạng gây sức ép, buộc xin học thêm và dạy thêm tràn lan.

4. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật hành chính, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém của một số cán bộ công chức, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Đổi mới công tác chỉ đạo, nghiêm túc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND huyện và kiến nghị tại các báo cáo giám sát, thẩm tra... Tăng cường kiểm tra, xử lý để các quy định về dân chủ được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ngay từ các cơ quan hành chính và tại các thôn, cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Điều 3. Giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện Tân Yên khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/12/2012./.

Nơi nhận :

- TT HĐND- UBND tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện khoá XVIII;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Đỗ Mạnh Tiến